

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ทะเบียนเกษตรกร	1	สุโขทัย ขอเชิญเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากรัฐ	เว็บไซต์สำนักข่าวความมั่นคง
ไม้ผล	2	ทุเรียนเสิงสางสุดฮอตจีนสั่งซื้อไม่อั้น แท้เปลี่ยนไร้มนั้เป็นสวนทุเรียนแล้วกว่า 2 พันไร่	นสพ.ผู้จัดการรายวัน
	3	สร้างรายได้ด้วยมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์	สวท.อุดรธานี
ผัก	4	'ແหนมเห็ดนางฟ้าภูฐาน' โมเดลความสำเร็จ แปลงใหญ่เห็ดสกจนคร	เว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์



ข่าวใหม่ฉัพคเทศ » สุโขทัย ขอเชิญเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากรัฐ

สุโขทัย ขอเชิญเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากรัฐ



สุโขทัย – ขอเชิญเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากรัฐ

เกษตรจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเกิดภัยพิบัติ โครงการประกันภัยพืชผล การสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก 15 วัน กรณีไม่ผล/ พืชยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช และหากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกิน 3 ปี สถานภาพการเป็นเกษตรกรจะสิ้นสุดลงทันที

เงื่อนไขหลักๆ ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คราวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ โดย 1 คราวเรือน จะมีผู้แทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ซึ่งจะถือว่าเป็นหัวหน้า

ครัวเรือนเกษตรกร โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน และหากเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้ว จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรอื่นได้อีก และกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง 1 ครัวเรือนเกษตรกรเท่านั้น

สำหรับจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือ จำนวน 1 ไร่

ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน 1 งาน

ปลูกพืชในโรงเรือน 72 ตรม.

เพาะเห็ด ทำผักงอก 30 ตรม.

แมลงเศรษฐกิจ 10-20 ไร่ขึ้นไปแล้วแต่ชนิดแมลง

เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเกษตรกรรายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการแล้ว เกษตรกรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบได้ ส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ผ่าน Farmbook Application โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปฯ

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิการเป็นเกษตรกรและตรวจในเรื่องของการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ได้ที่ farmer.doae.go.th รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้องเป็นข้อเท็จจริง หากเกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จ ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ผู้จัดการรายวัน 360° Poo Jatkarn Daily 360 Degree Circulation: 850,000 Ad Rate: 1,200	Section: First Section/เมืองไทย 360 วันที่: จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 ปีที่: 15 ฉบับที่: 3962 หน้า: 11(ล่างขวา) Col.Inch: 43.30 Ad Value: 51,960 PRValue (x3): 155,880 ศิลปิน: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: ทุเรียนเล็งส่งสุดยอดจีนสั่งซื้อไม้เอ็น



ทุเรียนเล็งส่งสุดยอดจีนสั่งซื้อไม้เอ็น แห่เปลี่ยนไร่มันมาเป็นสวนทุเรียนแล้วกว่า2,000ไร่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ทุเรียนเล็งส่ง โคราซสุดยอด จีนสั่งซื้อไม้เอ็น เอกลภขจรไร่อรสาติดกลิ่นไม่แรง เนื้อละเอียดและอร่อยหวานมัน เกษตรกรยิ้มโกยเงินมีล้งมากว่าพันชั่งกันถึงสวนจนทุเรียนไม่พอขาย เหตุมีความต้องการสูงแบบก้าวกระโดด เผย อ.เล็งส่งแห่เปลี่ยนไร่มันมาปลูกทุเรียนรวมกว่า 2,000 ไร่

ชาวสวนทุเรียนที่ อ.เล็งส่ง จ.นครราชสีมา ต่างพากันยิ้มออก หลังประเทศจีนเมื่อเดือรี่เข้ามาสั่งซื้อทุเรียนไทยไม้เอ็น มีล้งมากว่าพันชั่งกันถึงสวน จนสินค้าทุเรียนไม่พอขาย เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการสูงแบบก้าวกระโดด ทำให้ราคาหน้าสวนเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ

อย่างเช่นที่บ้านแดงเย็น ตำบลเล็งส่ง อำเภอเล็งส่ง จังหวัดนครราชสีมา สวนทุเรียนของนายชัชชัย สายทองทิพย์ อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทววิทยเขต ได้ปลูกทุเรียนเอาไว้เป็นจำนวนมาก บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยทำสวนทุเรียนแบบปลูกจพรอดหลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์หมอนทอง มูซังคิง ก้านยาว หลงลับแล พวงมณี แดงอินโด และทุเรียนหนามดำ ซึ่งรวมแล้วมีประมาณ 580 ต้น มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จนถึง 9 ปี และในช่วงนี้ทุเรียนของอำเภอ

เล็งส่งกำลังออกผลผลิตพอดี ทำให้มีล้งเข้ามากว่าพันชั่งทุเรียนในเขตอำเภอเล็งส่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอำเภอเล็งส่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียนไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่

นายชัชชัย สายทองทิพย์ เล่าให้ฟังว่าปีนี้อากาศค่อนข้างร้อนจัดทำให้ทุเรียนไม่ค่อยติดผลสักเท่าไร จึงมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดไม่มากนัก และยังประเทศจีนมีความต้องการทุเรียนไทยสูง



ราคาจำหน่ายจึงค่อนข้างสูงตามไปด้วย ซึ่งล่าสุดสวนของตนมีล้งเข้ามาติดต่อซื้อทุเรียนไปแล้ว ชุดแรกเกือบ 1 ตัน สร้างรายได้ให้อย่างงดงาม แต่ทางสวนก็ยังเหลือทุเรียนไว้อีก 1 ชุดเพื่อเอาไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากชิมทุเรียนเล็งส่งได้มาชิมลิ้มลองกัน

ผู้จัดการรายวัน 360° Poo Jatkarn Daily 360 Degree Circulation: 850,000 Ad Rate: 1,200	Section: First Section/เมืองไทย 360 วันที่: จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 ปีที่: 15 ฉบับที่: 3962 หน้า: 11(ล่างขวา) Col.Inch: 43.30 Ad Value: 51,960 PRValue (x3): 155,880 ศิลปิน: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: ทุเรียนเล็งส่งสุดยอดจีนสั่งซื้อไม่อั้น

ด้านนางอมรรัตน์ ขอนพุทรา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเล็งสาบ บอกว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเล็งสาบ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่จะนำมาปลูก ซึ่งเดิมเกษตรกรเคยปลูกแต่มันสำปะหลัง และเมื่อประสบปัญหาเรื่องโรคใบด่างระบาด เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเริ่มหันมาปลูกทุเรียนในไร่มันสำปะหลังเพิ่มเติม จนปัจจุบันนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเล็งสาบ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการตัดทุเรียนด้วย โดยกำชับทุกสวนที่จะตัดทุเรียนไปจำหน่าย ให้ตัดเฉพาะที่แก่จัดเท่านั้นเพื่อตัดปัญหาการร้องเรียนเรื่องทุเรียนอ่อน รับประทานไม่ได้ ถือเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนเล็งสาบเอาไว้ด้วย

ปีที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจในรสชาติทุเรียนเล็งสาบอย่างมาก คนที่เคยลิ้มลองจะติดใจในรสชาติของทุเรียนเล็งสาบ เพราะมีเอกลักษณ์เด่นตรงที่กลิ่นไม่แรง เนื้อละเอียด และหวานมัน ทางสำนักงานเกษตรอำเภอฯ จึงอยากรักษาคุณภาพนี้เอาไว้ อีกทั้งในช่วงนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังมีการผลักดันเรื่อง GAP หรือการควบคุมการใช้สารเคมีในแปลงทุเรียนให้แก่ทุกสวนด้วย หากเกษตรกรรายใดสนใจการปลูกและควบคุมคุณภาพทุเรียนเล็งสาบ สามารถติดต่อตามข่าวสารได้ที่เพจ “สำนักงานเกษตรอำเภอเล็งสาบ” ซึ่งจะทำการปิดหมดสวนทุเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเล็งสาบเอาไว้ให้ทราบล่วงหน้าพร้อมตัดหรือพร้อมจำหน่ายไว้ด้วย หรือโทร. สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-5328-9190.

'ແກນເຫີດนางฟ้าภูฐาน' โมเดลความสำเร็จ แปลงใหญ่เห็ดสกุลนคร



คมชัดลึกออนไลน์

อัปเดต 05 พ.ค. เวลา 10.12 น. • เผยแพร่ 05 พ.ค. เวลา 17.05 น.

ติดตาม



ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตร สู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร

นางสาวจิรนนท์ สรหงษ์ ประธานแปลงใหญ่เห็ด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า แปลงใหญ่เห็ด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนที่ต้องการเพิ่มรายได้จากอาชีพหลัก เราจึงมองว่ากลุ่มมีการทำก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอกเห็ด และการแปรรูปเห็ด ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเป็นอาชีพอยู่เดิม จึงได้รวมตัว 2 วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรวงจร (IAC) กับ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มชุมชนกุดไผ่ ซึ่งเป็นการรวมคนทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาม่อง ตำบลกุดบาก และตำบลกุดไผ่ รวมสมาชิกจำนวน 30 คน มาดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมีส่วนร่วมที่ 1 คือการถือหุ้น ขั้นต่ำคนละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท ตามความพร้อมและความสมัครใจ นอกจากนี้ยังมีมีส่วนร่วมที่ 2 คือการมีส่วนร่วมได้ โดยการได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิก ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจะมีค่าผลิตก้อนๆละ 1 บาท สมาชิกผู้มาผลิตก้อนจะมีรายได้ต่อคนประมาณ 300 บาทต่อวัน

ในส่วนการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน และสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้มีการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด รวมทั้งองค์ความรู้ตามระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสกลนคร เข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ใช้เป็นโรงผลิตก้อนเชื้อเห็ดในปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ได้เล็งเห็นความสำคัญจากกิจกรรมของกลุ่มฯ ที่มีการขยายตัวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทางกลุ่มฯ จึงได้จัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2566 โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีกลุ่มฯ และยังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มฯ


กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอามะกูดบาก จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ในปี 2565 เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่พัฒนาจากกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในระดับดีมาก โดยมีสินค้าตั้งแต่ ก้อนเชื้อเห็ด เห็ดสด และสินค้าแปรรูปจากเห็ด โดยเฉพาะด้านการแปรรูป จึงนับได้ว่าเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งใหม่ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีเครือข่าย มีหน่วยงานภาคี มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี

facebook

Email or phone Password Log in Forgotten account?

Watch Home Live Reels Shows Explore

Search videos



สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz was live. 24 May at 08:37

Follow

Like Comment Share

1 · 14 views

ประเด็น สร้างรายได้ด้วยมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์
ช่องทาง สวท.อุดรธานี